

THÀNH ỦY TP THANH HÓA
VĂN PHÒNG

*

Số 3578- CV/VPTU

V/v gửi bài viết “Kiên quyết bác bỏ
luận điệu xuyên tạc về kỷ nguyên mới của dân
tộc” đăng trên báo Nhân dân

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Thanh Hóa, ngày 20 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: - Các đồng chí Thành ủy viên;
- Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy kính gửi tới các đồng chí Thành ủy viên, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc bài viết của tác giả Hoàng Thu Trang đăng trên báo Nhân dân ngày 19/02/2025 với tiêu đề “Kiên quyết bác bỏ luận điệu xuyên tạc về kỷ nguyên mới của dân tộc”(có bài viết kèm theo).

Đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc nghiên cứu nội dung bài viết để nắm vững và tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách hiểu rõ về đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới nói chung cũng như công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kết luận 126-KL/TW ngày 14/02/2025; Kết luận 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đồng thời cảnh giác và đấu tranh trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản tư cơ hội./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Ngọc Hiểu

Kiên quyết bác bỏ luận điệu xuyên tạc về kỷ nguyên mới của dân tộc

Thời gian qua, trong nhiều bài phát biểu và bài viết quan trọng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ việc xác lập tư duy, lý luận về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị lập tức lớn tiếng lu loa, ra sức xuyên tạc, chống đối. Thâm hiểm hơn, núp dưới các chiêu bài đóng góp ý kiến, hội luận, hội thảo, giả danh khoa học... nhiều đối tượng đã đưa ra những luận điệu sai trái, bịa đặt về kỷ nguyên mới nhằm xuyên tạc, đả phá những định hướng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thực hiện âm mưu chống phá, thế lực thù địch ra sức tuyên truyền cho rằng: Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là không rõ ràng, không thể xác định rõ được nội hàm, do đó tất yếu không thể hiện thực hóa được; việc xác định đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với những bước phát triển đột phá là tư tưởng chủ quan duy ý chí, ảo tưởng vì không cơ sở để thực hiện trên thực tế... Đồng thời các đối tượng ra sức xuyên tạc những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Đảng ta xoay quanh việc xác định và chuẩn bị các điều kiện, tiền đề để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Mục đích của chúng nhằm gây hoang mang, nghi ngờ để từ đó hướng lái, tác động tạo ra nhận thức sai trái, lệch lạc làm suy giảm niềm tin, ý chí của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới làm chệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ đây cho thấy việc nhận diện nhanh chóng, chính xác và kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước là vô cùng quan trọng và cấp bách.

Trước hết cần phải khẳng định, “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” hoàn toàn không phải là một khái niệm mù mờ, không thể xác định được như các thế lực thù địch rêu rao, tuyên truyền, mà có nội hàm cụ thể, rõ ràng. Bản thân khái niệm kỷ nguyên thường được sử dụng để phân chia thời gian trong lịch sử, phân kỳ lịch sử theo những biến cố lớn hoặc những sự kiện, dấu mốc mang tính bước ngoặt. Mặc dù có thể được phân chia theo những tiêu chí khác nhau nhưng dù theo tiêu chí nào thì kỷ nguyên sau bao giờ cũng đánh dấu một thời kỳ phát triển mới với những bước nhảy vọt về chất so với các giai đoạn trước đó.

Với cách tiếp cận như vậy, kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam được Tổng Bí thư Tô Lâm xác định đó là: “kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng

thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu”.

Không chỉ được xác định, làm rõ những nội dung cơ bản về mặt lý luận, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam còn hội đủ mọi điều kiện để được hiện thực hóa trên thực tế. Trải qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu với trình độ phát triển thấp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, hiện nay Việt Nam đã trở thành một trong những nước đang phát triển có thu nhập trung bình với quy mô nền kinh tế vào năm 2023 tăng gấp 96 lần so với năm 1986, thuộc top 40 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2024, quy mô nền kinh tế đã đạt hơn 470 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới.

Từ một nước từng chịu bao vây, cấm vận, Việt Nam đã tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực một cách sâu rộng, toàn diện. Không những thế, Việt Nam đang phát huy mạnh mẽ vai trò tích cực của mình tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng, chủ động, tích cực đóng góp sáng kiến và tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế để chung tay xây dựng, giữ vững môi trường quốc tế hòa bình, ổn định theo đúng phương châm: Là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế được khẳng định tại Đại hội XIII. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã giữ vững được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia, dân tộc; tiến bộ, công bằng xã hội được thực hiện gắn liền với tăng trưởng kinh tế, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện chỉ còn 1,93% (theo chuẩn đa chiều) so với mức 60% năm 1986, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận... Với những thành tựu vĩ đại đạt được trên tất cả lĩnh vực, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Từ nay đến năm 2030 được Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập một trật tự thế giới mới, đồng thời cũng là giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để chúng ta đạt được mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045. Những khó khăn, thách thức đến từ diễn biến phức tạp của tình

hình thể giới và khu vực là không thể phủ nhận, nhưng thời cơ, thuận lợi mang đến cũng không hề nhỏ. Đặc biệt, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đã đem đến vận hội lớn cho các quốc gia chậm phát triển hoặc đang phát triển như Việt Nam, nếu nắm bắt tốt có thể đi tắt đón đầu để tạo ra những bước phát triển vượt bậc, những bước nhảy vọt về chất trên mọi lĩnh vực. Có thể thấy, với những thời cơ mà bối cảnh thời đại mang lại cùng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được qua gần 40 năm đổi mới đất nước thì hiện tại chính là thời điểm hội tụ tổng hòa các lợi thế, sức mạnh, cơ hội để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiếp sau kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên đổi mới.

Thực tiễn đã chứng minh quan điểm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam hoàn toàn không phải là một nhận định mang tính chủ quan, nóng vội. Trái lại, đó là kết quả của sự nhìn nhận, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện, thấu đáo trên cơ sở những thành tựu vĩ đại mà Việt Nam đạt được sau gần 40 năm đổi mới cũng như dự đoán, dự báo một cách khoa học, sáng suốt. Mặc dù chỉ rõ những điều kiện hiện thực cùng cơ sở định vị mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc song với tinh thần khách quan nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định cùng với thuận lợi, thời cơ thì chúng ta vẫn đang phải đối mặt không ít các khó khăn, thách thức. Tiêu biểu có thể kể đến: sự phát triển đất nước theo chiều rộng đạt đến giới hạn cần nhanh chóng chuyển sang phát triển theo chiều sâu; còn nhiều điểm nghẽn, nút thắt cần được tháo gỡ nhanh chóng bằng những biện pháp quyết liệt nhất là ba điểm nghẽn về “thể chế, hạ tầng, nhân lực” để khai thông và phát huy tối đa sức mạnh của các nguồn lực trong và ngoài nước cho quá trình phát triển; bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ (nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch) được chỉ ra từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994) vẫn còn tồn tại, thậm chí có mặt còn diễn biến phức tạp hơn...

Từ đây, đồng chí Tổng Bí thư cũng xác định để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới cần quyết tâm thực hiện cho được các định hướng chiến lược như: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo đảm Đảng là người cầm lái vĩ đại, đưa dân tộc ta tiến lên bứt phá, tăng tốc trong kỷ nguyên mới; tăng cường tính Đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nhằm tập trung tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong ba điểm nghẽn là thể chế; tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm đồng bộ, kết nối, thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện chuyển đổi số

hướng đến xác lập một phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại - “phương thức sản xuất số”, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi do Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, đưa đất nước đi tắt đón đầu phát triển vượt bậc; đẩy mạnh phòng chống lãng phí tương đương với phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; thực hiện đồng bộ các giải pháp định hướng chiến lược phát triển kinh tế, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình, trong đó cần đặc biệt chú trọng thực hiện các đột phá mạnh mẽ, quyết liệt về thể chế phát triển; tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, lầy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi thông mọi nguồn lực bên trong, bên ngoài, nguồn lực trong dân, phát triển khoa học và công nghệ đồng bộ, thông suốt... Tất cả vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cùng với đó, nhiệm vụ quan trọng cũng cần phải được thực hiện nhanh chóng, quyết liệt là kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng thời đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, đầy đủ về nội hàm, mục tiêu, nhiệm vụ cũng như cơ sở hiện thực của kỷ nguyên mới. Từ đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo ra sự nhất quán về nhận thức, tư tưởng; tập trung, thống nhất trong hành động nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới./.

TIẾN SĨ HOÀNG THU TRANG